

Đổi mới hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Nhằm giúp người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) và cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách BHXH, BHYT, năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền tại cơ sở.

Trong tháng 4/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tư vấn, đổi mới hình thức BHXH, BHYT, BHTN cho trên 500 cán bộ công đoàn, công nhân lao động thuộc 120 doanh nghiệp trên địa bàn 2 huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ. Tại các hội nghị tư vấn, đổi mới, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp phổ biến những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, đặc biệt là những quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 như: quy định tiền lương tháng đóng BHXH gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động; quy định mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; quy định thay đổi cách tính lương hưu, quy định xử lý hình sự



đối với hành vi trốn đóng BHXH theo Bộ luật Hình sự sửa đổi...

Qua các hội nghị, các vấn đề trọng tâm được người lao động quan tâm như: thủ tục giải quyết chế

độ thai sản, chế độ đối với người cha khi vợ nghỉ sinh con, tai nạn lao động, hưu trí; vấn đề liên thông giữa BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc, góp số BHXH; thay đổi nền tiền

lương đóng BHXH từ ngày 1/1/2018... Những bản khoản, vướng mắc của cán bộ công đoàn, công nhân lao động đã được thành viên tư vấn giải đáp cụ thể.

Chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN và trên 90% dân số tham gia BHYT. Để đạt được mục tiêu trên cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận của người lao động và nhân dân. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết các chế độ, chính

sách BHXH, BHYT, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, coi đây là nền tảng để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia. Đồng thời, không ngừng đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT. Tính đến ngày 31/3/2018, toàn tỉnh có 158.970 người tham gia BHXH bắt buộc, 8.307 người tham gia BHXH tự nguyện, 148.462 người tham gia BHTN và 1.539.824 người tham gia BHYT, chiếm 85,9% dân số.

Hình thức đến tận cơ sở sản xuất, kinh doanh tư vấn, đổi mới chính sách BHXH, BHYT là cách làm mới, tạo điều kiện về thời gian, đi lại, được lãnh đạo, cán bộ công đoàn, công nhân lao động trong các doanh nghiệp đồng thuận. Thông qua đó giúp chủ sử dụng lao động và người lao động nhận thức được ý nghĩa thiết thực của chính sách BHXH, BHYT đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách BHXH, BHYT, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

NHÂM THỊ SEN
(Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Tái hiện sinh động chiến thắng Điện Biên Phủ



Hình ảnh đồng bào các dân tộc Tây Bắc phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

(qndn.vn) Khánh thành vào dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2014), Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhiều năm qua đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với bất cứ du khách nào khi đặt chân lên mảnh đất "màu và hoa" này.

Với diện tích trưng bày 1.250m², gồm gần 1.000 tài liệu, ảnh, hiện vật, bản đồ được trưng bày hiện đại, khoa học, Bảo tàng đã tái hiện sinh động những ngày tháng chiến đấu gian khổ và chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta. Trong mỗi không gian trưng bày, bên cạnh tài liệu, ảnh, hiện vật là phối cảnh không gian với các mô hình người, cảnh vật, đồ vật, cây cối được làm gần giống như thật. Chính những mô hình này đã giúp người xem có cảm nhận gần gũi, sâu sắc hơn về chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Học sinh từ 25 quốc gia dự cuộc thi Olympic Vật lý châu Á tại Việt Nam



Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19.

(tintuc.vn) Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 diễn ra với sự góp mặt của 188 thí sinh, 50 lãnh đạo và 29 quan sát viên đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm nay, Việt Nam là nước chủ nhà.

Tham gia kỳ thi, đoàn Việt Nam có 8 thí sinh. Trước đó, tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 18, Việt Nam là 1 trong 7 quốc gia có thí sinh đạt huy chương vàng, trong đó 7/8 thí sinh của đoàn đạt giải.

Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhiệt liệt chào đón các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các em học sinh đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Bộ trưởng cho biết, Việt Nam luôn xác định khoa học có bản nói chung, khoa học Vật lý nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và kỹ thuật, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới.

"Chính phủ Việt Nam đã và sẽ quan tâm đầu tư cho sự phát triển của khoa học Vật lý tại Việt Nam. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, phương pháp giáo dục STEM sẽ có một vị trí rất quan trọng. Đây là cơ hội tốt để tiếp tục phát triển việc giảng dạy nghiên cứu Vật lý ngay từ bậc phổ thông" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay.

Ông Leon Chuan Kwe, Chủ tịch Olympic Vật lý châu Á cho rằng, các thí sinh tham dự kỳ thi cũng chính là những đại sứ của đất nước mình. Những ngày tham gia kỳ thi cũng là cơ hội để các em học hỏi không chỉ về Vật lý mà còn về văn hóa, ước mơ và nguyện vọng của bạn bè quốc tế.

TẮT ĐẠT

Vận động quần chúng ở Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền

Xác định xây dựng thế trận biên phòng toàn dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Từ ngày có chiếc xe đạp mới do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tặng, việc đến trường của em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 7, Trường THCS Thụy Xuân (Thái Thụy) và em trai đồ vật và hơn. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai chị em sống với bà nội đã già yếu. Hoàn cảnh gia đình dù khó khăn nhưng hai chị em vẫn động viên nhau gắng học tốt không phụ lòng bà và những "người bố" biên phòng luôn ở bên. Đại úy Dương Thanh Tùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tâm sự: Cùng với Dương, hiện nay trên địa bàn 4 xã, thị trấn do Đồn phụ trách, Đồn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu 4 em có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình "Nâng bước em đến trường". Mỗi tháng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp để giúp đỡ mỗi



Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền thăm, tặng quà gia đình chính sách.

em 300.000 đồng. Chương trình đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội đến trường, bước tiếp vào cổng trường đại học. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ đỡ đầu học sinh, Đồn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương

và các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác dân vận, hướng về địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Năm 2017, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình và các cá nhân

tặng 15 suất quà, mỗi suất 1.000.000 đồng cho các gia đình chính sách; đồng thời, vận động 1 cá nhân hỗ trợ 300.000 đồng/tháng cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đơn vị trích quỹ trao quà cho 9 đối tượng chính sách, mẹ Việt

Nam anh hùng trên địa bàn với trị giá trên 4 triệu đồng. Năm 2018, đơn vị phối hợp với Huyện đoàn Thái Thụy, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 100 đối tượng chính sách, hộ nghèo xã Thụy Xuân; huy động hơn 80 lượt đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn các xã ven biển của huyện Thái Thụy; phối hợp với một số đơn vị tặng 300 lá cờ cho ngư dân thị trấn Diêm Điền...

Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Những việc làm đầy tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng ngư dân, đó cũng chính là cơ sở giúp Đồn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người dân đã trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cùng đơn vị

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ THANH TÂN Nhân lên những tấm lòng thiện nguyện

Với nhiều hoạt động giúp người nghèo, người gặp hoàn nạn, Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã giúp họ vượt lên khó khăn trong cuộc sống. Đáng quý hơn, từ mỗi việc làm đó, tinh thần "lá lành đùm lá rách", tấm lòng thiện nguyện của cộng đồng được nhân lên, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, thôn An Thọ rơi vào tình trạng khánh kiệt về kinh tế vì bản thân ông thường xuyên đau ốm, vợ và con gái đều bị ung thư. Hầu hết và chia sẻ với hoàn cảnh éo le ấy, vừa qua, Hội Chữ thập đỏ xã và Chi hội Chữ thập đỏ thôn đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình ông 10 triệu đồng. Ông Vinh chia sẻ: Nhận được số tiền tình nghĩa của cộng đồng, gia đình tôi có điều kiện chi trả

viện phí và trang trải sinh hoạt lực khó khăn. Sự quan tâm, động viên kịp thời của hội chữ thập đỏ các cấp chính là động lực giúp gia đình tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình ông Vinh chỉ là một trong hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người gặp hoàn nạn được Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Tân chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Chỉ trong hai năm 2016, 2017 và 4 tháng đầu năm

2018, Hội đã kết nối với các nhà tài trợ, các mạnh thường quân trao 855 suất quà gồm: tiền mặt, gạo, quần, áo và chăn ấm tới tận tay các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 160 triệu đồng. Ngoài ra, các chi hội chữ thập đỏ thôn lập 8 hũ gạo tình thương đặt tại các cơ sở xay xát gạo, mỗi năm trao từ 350 - 400kg gạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chi Bùi Thị Thụ, chủ cơ sở xay xát gạo thôn An Thọ chia sẻ: Được

Chi hội Chữ thập đỏ thôn tuyên truyền, gia đình tôi hiểu rằng mỗi việc làm tình nghĩa giúp người gặp hoàn nạn, khó khăn là mang lại niềm vui, nghị lực sống cho họ và bản thân mình cũng thấy hạnh phúc vì đã làm một việc có ích cho xã hội. Vì vậy, ngoài nhiệt tình ủng hộ gạo, tôi còn tích cực vận động bà con trong thôn khi đến xay xát gạo bớt lại một chút góp vào hũ gạo tình thương của Chi hội. Đến nay, 100% bà con đến xay xát đều hưởng ứng.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Tân cho biết: Hội có 10 chi hội, trong đó có 7 chi hội thôn, còn lại là chi hội trường học với 1.750 hội viên. Bên cạnh phát động các chi hội xây dựng hũ gạo tình thương, chúng tôi còn vận động các chi hội thành lập quỹ nhân đạo, đến nay được 107 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, Hội và các chi hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cho các

hội viên khi ốm đau, khó khăn đột xuất, hoàn cảnh thương tâm và hội viên qua đời. Chính sự quan tâm, chia sẻ của các cấp hội như vậy nên ngày càng thu hút nhân dân tham gia vào Hội, có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo tại địa phương cũng như ủng hộ đồng bào trong nước, quốc tế khi gặp hoàn nạn, rủi ro. Mọi khoản thu, chi, trao quà đều được công khai, minh bạch, đúng địa chỉ nên khi được vận động, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng các nhà hảo tâm trong và ngoài xã đều tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ.

Nhiều năm liền Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Tân được Hội Chữ thập đỏ huyện và tỉnh khen thưởng là đơn vị xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Song điều đáng quý hơn cả, nổi như ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND

xã Thanh Tân thì đầu sự giúp đỡ về vật chất chưa được nhiều nhưng những hoạt động của Hội đã nhân lên tinh thần thiện sẽ chia vì cộng đồng, tấm lòng thiện

nguyện trong các tầng lớp nhân dân; đó chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nếp sống văn hóa cần giữ gìn và phát huy.

KHÁC ĐUẦN



Chi Bùi Thị Thụ, chủ cơ sở xay xát gạo thôn An Thọ ủng hộ hũ gạo tình thương của Chi hội Chữ thập đỏ thôn.